

Số: 19 /KH-LĐLĐ

Bến Tre, ngày 05 tháng 4 năm 2018

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác phòng chống tội phạm, ma túy, HIV/AIDS, mại dâm, tội phạm mua bán người trong công nhân, viên chức, lao động năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 1016/KH-UBND, Kế hoạch số 1017/KH-UBND, Kế hoạch số 1018/KH-UBND ngày 13/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre; Kế hoạch số 10/KH-TLĐ ngày 09/3/201/8 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thực hiện công tác phòng chống tội phạm, ma túy, HIV/AIDS, mại dâm, tội phạm mua bán người năm 2018. Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc Kết luận số 05-KL/TW, Chỉ thị số 48-CT/TW, Kết luận số 95-KL/TW, Chỉ thị số 21-CT/TW và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chiến lược, Chương trình Chính phủ chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, HIV/AIDS, mại dâm và tội phạm mua bán người; phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn tích cực tham gia phòng ngừa các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

2. Tổ chức các hoạt động phòng ngừa tội phạm, ma túy, HIV/AIDS, mại dâm và tội phạm mua bán người thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của công nhân lao động để tuyên truyền về phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, góp phần chăm lo bảo vệ sức khỏe người lao động và tạo môi trường sống và làm việc tốt nhất cho CNVCLĐ. Các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tội phạm, ma túy, HIV/AIDS, mại dâm và tội phạm mua bán người trong CNVCLĐ được tổ chức có trọng tâm, trọng điểm ở các cấp công đoàn, hướng mạnh về cơ sở.

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG.

1. Tập trung tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp số 03/QCPH-BCA-TLĐLĐVN ngày 12/9/2017 giữa Bộ Công an và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Phát huy vai trò của các cấp công đoàn tham gia đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới”; Quyết định số 1529/QĐ-TLĐ ngày 05/9/2017 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phê duyệt Đề án phòng chống ma túy cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020; các Kế hoạch phối hợp giữa Công an tỉnh với Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bến Tre và các tổ chức thành viên về phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.

2. Tổ chức tuyên truyền, tập huấn phòng, chống tội phạm, ma túy, HIV/AIDS, mại dâm, tội phạm mua bán người cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp.

